



กรุงเทพฯ ปรับทัพรับศึกปีหน้า ■ ดันลูกหม้อ 'ดร.อภิสิทธิ์' เป็นแม่ทัพ

รายงานข่าวจาก บมจ.กรุงเทพประกันภัย หรือ BKI เปิดเผยว่า ในปี 2559 บริษัทได้ปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ โดยมีการแต่งตั้งและปรับเปลี่ยนตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป โดยดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชยับไปเป็นผู้อำนวยการใหญ่แทน นายพนัส ธีรวณิชชกุล ที่ชยับไปเป็นกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร

ขณะที่นายชัย โสภณพนิช ซึ่งปัจจุบันควบทั้งตำแหน่งประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร จะดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตำแหน่งเดียว

ซึ่งการชยับตำแหน่งครั้งนี้ นับเป็นก้าวอย่างครั้งสำคัญในการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินธุรกิจและยังคงรักษาตำแหน่งความเป็นผู้นำของธุรกิจประกันวินาศภัยได้อย่างมั่นคงและแข็งแกร่ง โดยนายชัย ยังคงเป็นแม่ทัพใหญ่ที่สำคัญทำหน้าที่ดูแลพร้อมกับเป็นที่ปรึกษาในภาพรวมของการบริหารเชิงนโยบายและการลงทุน

“ก้าวต่อไปนับจากศักราชใหม่นี้ กรุงเทพฯประกันภัยพร้อมจะเดินหน้าสู่ความสำเร็จที่เปี่ยมด้วยศักยภาพเพื่อการพัฒนาองค์กรให้เติบโตก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป”

รายงานข่าวเปิดเผยอีกว่า บริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนากลยุทธ์และ



ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์

วิธีการบริหารงานเพื่อให้สามารถรองรับกับความท้าทายจากปัจจัยแวดล้อมที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยที่ผ่านมามีบริษัทได้นำเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาปรับปรุงคุณภาพงาน ทั้งงานด้านรับประกันภัยและการให้บริการสินไหมทดแทน ตลอดจนสร้างระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

อีกทั้งยังได้ขยายสู่ภูมิภาคเพื่อให้บริการได้อย่างครอบคลุมทั่วถึงและในขณะเดียวกันยังให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

สำหรับ ดร.อภิสิทธิ์ ปัจจุบันอายุ 52 ปี ถือเป็นลูกหม้อของกรุงเทพประกันภัยเป็นบุคคลที่นายชัยวางตัวให้ขึ้นนั่งตำแหน่งใหญ่นี้มาระยะหนึ่งแล้ว โดยจะมีอายุงานครบ 31 ปีในเดือนเมษายนนี้ ซึ่งตลอดเวลาที่ร่วมงานกับกรุงเทพประกันภัยได้เต้าจากพนักงานธรรมดาขึ้นสู่ระดับผู้บริหารในตำแหน่งแรกคือผู้ช่วยผู้จัดการส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคลในปี 2543

หลังจากนั้นได้เติบโตใหญ่ในหน้าที่การงานมาตลอดกระทั่งปัจจุบัน

ในช่วง 9 เดือนของปีนี้ กรุงเทพฯประกันภัย มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 11,604.1 ล้านบาท เติบโต 1.5% มีผลกำไรสุทธิจากการรับประกันภัยหลังหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 1,127.1 ล้านบาท ลดลง 10.5% รายได้สุทธิจากการลงทุน 1,076.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.2% หักเงินสมทบฯ และต้นทุนทางการเงิน 58.3 ล้านบาท ทำให้มีกำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 2,145.5 ล้านบาท และเมื่อหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้แล้ว มีกำไรสุทธิ 1,856.0 ล้านบาท ลดลง 2.4% กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 17.43 บาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรุงเทพฯประกันภัยเพิ่งปรับเป้าหมายอัตราการเติบโตในปีนี้ลงเหลือ 3% คิดเป็นเบี้ยประกันภัยประมาณ 16,750 ล้านบาท จากเดิมตั้งเป้าหมายเติบโตไว้ 12% หรือคิดเป็นเบี้ยประกันภัยประมาณ 18,200 ล้านบาท เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจซบเซาเป็นหลัก



บมจ.กรุงเทพประกันภัย หรือ BKI ปรับโครงสร้าง
องค์กรใหม่ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินธุรกิจ
โดยแต่งตั้งและปรับเปลี่ยนตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง มีผล
ตั้งแต่ 1 ม.ค.2559 โดย ชัย โสภณพนิช ดำรงตำแหน่ง
ประธานกรรมการ พันส์ อีรวณิชย์กุล เป็นกรรมการและ
ประธานคณะผู้บริหาร อภิลิทธิ อนันตนาถรัตน์ เป็นผู้อำนวยการใหญ่...●